

## โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์โป่งกระทิง

ความเป็นมาของโครงการ

สืบเนื่องจากราษฎรในหมู่บ้านโป่งกระทิงบน โป่งกระทิงล่าง บ้านคา และบ้านบึง ซึ่งเป็นชาวเขา เผ่ากระเหรี่ยง ได้กราบบังคมทูลถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในอำเภอสวนผึ้ง ปี 2518 เพื่อเสนอขอพระราชทานที่ดินเป็นที่ทำกินเช่นเดียวกับโครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยได้นำที่ดินบริเวณหมู่ที่ 4 ท้องที่บ้านโป่งกระทิงเนื้อที่ 12 ตารางกิโลเมตร ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7,500 ไร่ มาจัดสรรให้แก่ราษฎรโดยใช้ชื่อว่า "โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์โป่งกระทิง"

แต่เนื่องจากสภาพความเป็นจริงในปี 2518 นั้น ได้มีราษฎรบุกรุกถือครองที่ดินในบริเวณพื้นที่จัดสรรเต็มพื้นที่ จึงไม่สามารถจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรได้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้จัดสรรที่ดินดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานวางผังรายแปลงให้ราษฎรที่ขอจัดสรร รอประกาศเป็นพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

## ลักษณะโครงการ

สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นภูเขาและที่ราบสูง ประชาชนที่อาศัยอยู่ก่อนเป็นพวกชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 200 ครอบครัว กระจายอยู่ในหมู่บ้านโป่งกระทิงบน โป่งกระทิงล่าง บ้านคา และบ้านบึง สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างแร้นแค้น อาศัยการเพาะปลูกพืชไร่เป็นหลักโดยไม่มีการชลประทานช่วย อาศัยน้ำฝนอย่างเดียว มีลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่านพื้นที่บางส่วนเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และได้มีราษฎรบุกรุกเข้าไปถางป่าทำไร่เป็นจำนวนมาก ป่าไม้ทำลายไปเกือบหมด ทำให้เกิดความแห้งแล้ง ในฤดูแล้งเกิดน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรในฤดูฝน

การคมนาคม ในช่วงปี 2518 – 2531 ถนนที่ติดต่อกับราษฎรในโครงการเป็นถนนลูกรัง ขรุขระ ทुरกันดาร ราษฎรบางรายอยู่บนที่ราบ ระหว่างหุบเขา ยากแก่การติดต่อยิ่งในฤดูฝนมีน้ำฝนมีน้ำป่าไหลมาอย่างรวดเร็วจนถนนขาด ต่อมาในปี 2532 ได้มีการก่อสร้างทางสายชุกป่าห้วย – โป่งกระทิง มีถนนสายกลางลาดยางที่ดีขึ้น ทำให้การคมนาคมไปมาสะดวก แต่การติดต่อกับราษฎรในเขตโครงการ ยังคงเป็นถนนลูกรังเช่นเดิม

## ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

### • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

งานส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการเพื่อดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามความต้องการของสมาชิก

### • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

- สถานที่ตั้งโครงการ  
ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  
พื้นที่ดำเนินการประมาณ 7,500 ไร่ เป็นภูเขาและที่ราบสูงสภาพแห้งแล้ง เกษตร ทำการเพาะปลูกพืชไร่  
เป็นอาชีพหลัก และต้องอาศัยน้ำฝน ตามธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
- การประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์  
อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ได้แก่การทำไร่สับประรด ข้าวโพด พริก การส่งเสริมศิลปาชีพ พิเศษ การทำ  
พืชผักสวนครัว
- สหกรณ์ที่อยู่ในความดูแลส่งเสริม  
จำนวน 1 สหกรณ์ คือ  
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านโป่งกระทิง จำกัด